



แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สำนักงานอธิการบดี

คำนำ

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานกลางในการประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของ ทุก
คณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย
โครงการบริการวิชาการ ๑๓๒ โครงการ งบประมาณ ๘๔,๔๖๗,๘๖๒ บาท ซึ่งโครงการทั้ง ๑๓๒ โครงการนี้ ดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ใน
การที่จะผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยและในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๔ จังหวัด ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในด้าน
อาชีพ การศึกษา สุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ ต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม

พฤษภาคม ๒๕๖๐

สารบัญ

หน้า

บทนำ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑-๒

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต

๓

จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการวิจัย

๔

พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ

๔

ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๕

อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

๖

บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง ยกกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงานอย่างมีความสุข

สารบัญ

	หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์	๗
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	
ส่วนที่ ๒	
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน	๘
ส่วนที่ ๓	
แผนปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐	๑๓
หลักการเหตุผล	๑๓
วัตถุประสงค์	๑๕
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน	๑๕
บัญชีรายชื่อโครงการ กิจกรรม	๑๖
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	๓๖
การกำกับติดตามการดำเนินงาน	๓๗
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผน	๓๘